

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Thành Phố Brampton đặt tên các sân bóng để vinh danh những người đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội Ashley Lawrence và Kadeisha Buchanan

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 21 tháng 12 năm 2021) - Hôm nay, Thị Trưởng Patrick Brown, các Ủy Viên Hội Đồng, Câu Lạc Bộ Bóng Đá Nữ Brams United và những người đoạt Huy Chương Vàng Thế Vận Hội là Ashley Lawrence và Kadeisha Buchanan đã vén màn che biển tên cho các *Sân Bóng Ashley Lawrence và Kadeisha Buchanan (Ashley Lawrence and Kadeisha Buchanan Fields)* tại Creditview Sandalwood Park. Các cầu thủ bóng đá của Brampton là Lawrence và Buchanan đã giúp dẫn dắt Đội Tuyển Canada đến với huy chương vàng tại Thế Vận Hội Tokyo 2020.

Lawrence đã bắt đầu tất cả sáu trận đấu bóng đá của Canada tại Thế Vận Hội Tokyo 2020 và chơi toàn thời gian trong bốn trận đấu đó. Lawrence từng là đội trưởng của các đội tuyển U17 của Canada tại Giải Vô Địch CONCACAF và Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới vào năm 2012 sau khi đại diện cho Canada tại Giải Vô Địch Bóng Đá U17 Nữ Thế Giới năm 2010 khi cô mới 15 tuổi. Cô được vinh danh là Cầu Thủ Canada U17 Của Năm hai lần (2011-2012). [Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.](#)

Buchanan đã chơi toàn thời gian trong toàn bộ sáu trận đấu bóng đá của Canada tại Thế Vận Hội Tokyo 2020, với tổng cộng 600 phút dẫn dắt đội tuyển khi Canada giành huy chương vàng. Cô đã giành Giải Cầu Thủ Trẻ của Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới vào năm 2015, được đề cử giải Quả Bóng Vàng FIFA và được vinh danh là nữ cầu thủ Canada của năm 2015. Cô tiếp tục giành được danh hiệu cầu thủ Canada của năm vào năm 2017 và 2020. [Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.](#)

Brampton Recreation dành riêng để hỗ trợ thanh thiếu niên trong thể thao. Thành Phố đưa ra nhiều chương trình thể thao đăng ký và tham gia theo ý muốn để phát triển trình độ đầu vào, dành riêng để khuyến khích trẻ em và thanh thiếu niên khám phá và xây dựng dựa trên các sở thích của các em với thể thao. Thành Phố cũng điều phối Liên Đoàn Thể Thao Brampton (Brampton Sport Alliance, BSA), đại diện cho các nhóm thể thao thanh thiếu niên tại Brampton. BSA cung cấp tiếng nói cho các nhóm thể thao thanh thiếu niên và một diễn đàn để các nhóm này chia sẻ giải pháp cho những thách thức chung mà các tổ chức thể thao thanh thiếu niên tình nguyện đang phải đối mặt. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca/recreation.

Trích dẫn

“Thay mặt cho Thành Phố Brampton, chúng tôi rất tự hào được đặt tên cho những sân bóng đá này để vinh danh những cư dân của Brampton đồng thời là những người đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội là Ashley Lawrence và Kadeisha Buchanan. Lawrence và Buchanan là những vận động viên tài năng, chăm chỉ, đáng kính trọng, những người đã làm rạng danh thành phố vĩ đại của chúng ta.”

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton

“Ashley Lawrence và Kadeisha Buchanan là hình mẫu cho thanh niên và thiếu nữ trong thể thao tại cộng đồng của chúng ta và hơn thế nữa. Những cô gái này đã thể hiện sự cam kết đáng kính ngạc đối

với việc theo đuổi bóng đá, điều này đã đưa họ trở thành những vận động viên như ngày nay, và mang huy chương vàng về cho Canada - và cho Brampton!”

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton

“Mùa hè này, Ashley Lawrence và Kadeisha Buchanan đã mang lại niềm tự hào cho Canada và Brampton khi giúp Đội Tuyển Canada giành huy chương vàng tại Thế Vận Hội Tokyo 2020. Tôi khuyến khích mọi người đến thăm và chơi trên Sân Bóng Đá Ashley Lawrence và Kadeisha Buchanan tại Creditview Sandalwood Park để vinh danh và chúc mừng những cô gái trẻ tuyệt vời này.”

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton

“Ashley Lawrence và Kadeisha Buchanan đã đóng vai trò không thể thiếu không chỉ trong đội tuyển Bóng Đá Nữ Quốc Gia Canada mà còn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của họ. Là cựu thành viên của Câu Lạc Bộ Bóng Đá Brams United và là người bản địa tại Thành Phố Brampton, họ tiếp tục cống hiến cho các cộng đồng của mình và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ em ở Brampton theo đuổi ước mơ của mình. Việc công nhận thành tích của họ thông qua việc đổi tên 2 sân bóng ở Brampton là một khoản đầu tư sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng nghìn cô gái và chàng trai trẻ ở Brampton rằng họ cũng có thể đại diện cho Canada và giành được huy chương Vàng Thế Vận Hội!”

- Melanie Bradley, Tổng Giám Đốc, Câu Lạc Bộ Bóng Đá Nữ Brams United

“Đây thực sự là một vinh dự khi có được sự thừa nhận này. Một sân bóng được đặt theo tên tôi khiến tôi liên tưởng đến thế hệ vận động viên mới, cười đùa, bền bỉ và vui vẻ. Vì vậy, tôi hy vọng rằng bất cứ ai bước lên sân, mục tiêu chính là tận hưởng khoảnh khắc đó và niềm vui. Thành Phố Brampton là nơi tất cả bắt đầu và nơi này sẽ mãi mãi là nhà của tôi cho dù tôi ở đâu trên thế giới. “

- Kadeisha Buchanan, người đạt Huy Chương Vàng Olympic, Đội Tuyển Canada

“Tôi muốn cảm ơn ông Patrick Brown và thành phố Brampton vì vinh dự này. Điều này đưa tôi trở lại thời kỳ trưởng thành và vui chơi ở Brampton. Theo một cách nào đó, điều này là hoài niệm và tôi hy vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn cho Brampton và Canada. Quyền lợi này là dành cho thế hệ tiếp theo.”

- Ashley Lawrence, người đạt Huy Chương Vàng Olympic, Đội Tuyển Canada

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal

Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng

Truyền Thông Chiến Lược

Thành Phố Brampton

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca